

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นเนื่องในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ - 8 /Jul/ 2024

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 14 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับประชาชนชาติอิหร่าน และประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก และนักเคลื่อนไหวทุกคนในเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนนี้ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำให้ทุกคนร่วมมือกัน และคิดให้ดีสำหรับความก้าวหน้า เกียรติ และศักดิ์ศรีของประเทศ โดยท่านเน้นย้ำว่า “เหมาะสมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแข่งขันของการเลือกตั้ง เป็นบรรทัดฐานที่เป็นมิตรและทั้งหมดทุกคน จะต้องพยายามเพื่อทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและจิตวิญญาณ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้แนะนำ ดร.เพชชกีเยอน ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก ให้มอบหมายกิจการต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเมตตา และมองไปยังขอบเขตอันยาวไกล และดำเนินตามแนวทางของชะฮีดระอียีฮ์ ในการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถอันมากมายของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากบรรดาเยาวชน นักการปฏิวัติอิสลามและเป็นผู้ยึดมั่นในศรัทธา

โดยใจความสำคัญของสาส์นของผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่งเสมอ

การสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และขอความสันติสุขพึงมีแด่ นายของเรา มุฮัมมัด และบรรดาศาวาน ผู้บริสุทธิ์ยิ่งของเขา โดยเฉพาะ ผู้ทรงเหลืออยู่ของอัลลอฮ์ (อิมามมะฮ์ดี) ขอดวงวิญญาณของข้าพระองค์เสียสละเพื่อเขาด้วยเถิด

ขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเกียรติและทรงเมตตา ด้วยพระประสงค์และความสำเร็จของพระองค์ ทำให้ประชาชนชาติอิหร่านที่ยิ่งใหญ่สามารถจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ในช่วงเวลาทางกฎหมายอันสั้น หลังจากโศกนาฏกรรมเนื่องจากการสูญเสียอันหนักหน่วง ทั้งมีการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและโปร่งใสในวันศุกร์ทั้งสองที่ติดต่อกัน และในระหว่างผู้สมัครหลายคน จนในที่สุด ประธานาธิบดีของประเทศ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากก็ได้รับการเลือกตั้งในวันศุกร์

เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่จัดการเลือกตั้งที่เคารพนับถือ ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และประชาชนที่มีเกียรติ ได้เข้ามาที่ภาคสนามด้วยความรู้สึกที่พึงพอใจ และการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าหลงใหล และคะแนนที่มากกว่า 55 ล้านเสียง

การขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ในการเผชิญหน้ากับเสียงโห่ร้องที่มนุษย์สร้างขึ้นในการคว่ำบาตรการเลือกตั้งของเหล่าศัตรูของประชาชนชาติอิหร่าน เพื่อก่อให้เกิดความสั่นไหวและการหยุดชะงัก ถือเป็นภารกิจที่เด่นชัดและไม่อาจลืมนและผู้สมัครทุกคนที่ได้รับการเคารพและทุกคนที่พยายามทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อให้ได้รับชัยชนะของพวกเขาแต่ละคน ล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจและผลรางวัลตอบแทนทั้งสิ้น

บัดนี้ ประชาชนชาติอิหร่านได้เลือกประธานาธิบดีเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีกับประชาชน ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก และนักเคลื่อนไหวทุกคนในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนี้ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีความกระตือรือร้นของหน่วยงานการเลือกตั้งของผู้สมัคร ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ทุกคนร่วมมือและคิดให้ดีเพื่อความก้าวหน้าและเพิ่มศักดิ์ศรีของประเทศ ถือเป็นภาระที่เหมาะสมที่พฤติกรรมในการแข่งขันในระหว่างการเลือกตั้ง ควรถูกเปลี่ยนให้เป็นบรรทัดฐานของมิตรภาพ และทุกคนควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและจิตวิญญาณของประเทศ

ข้าพเจ้า ยังขอแนะนำให้ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้ง ดร.เพชชกีเยอน ให้มอบหมายกิจการต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเมตตา ไปยังขอบเขตอันยาวไกล มีความสดใสและในการสานต่อเส้นทางของ ชะฮีดระอียีฮ์



ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถอย่างมากมายของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเยาวชน นักการปฏิวัติอิสลามและผู้ศรัทธา เพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและทำให้ประเทศได้รับความก้าวหน้า

ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและกล่าวสลามไปยังท่านบะกียะตุลลอฮ์ (อิมามมะฮ์ดี) ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเสียสละ และข้าพเจ้าขอเทอดเกียรติความทรงจำของบรรดาผู้ชะฮีดและท่านอิมามโคมัยนี ผู้สูงส่งของบรรดาชะฮีดและผู้สมัคร์ทุกคน ผู้มีเกียรติและนักเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งที่มีบทบาทในช่วงเวลาอันสั้นนี้ และข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณสื่อแห่งชาติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประเทศ ตลอดจนผู้บริหารและหน่วยงานในการติดตามการเลือกตั้งอีกด้วย

ชียยิดอาลี คามเนอี

16/4/1403 ตรงกับ 6 กรกฎาคม 2024